



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

14 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 13 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,167 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,300,457 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,845 ราย รักษาหายสะสม 2,207,980 ราย ยังรักษาอยู่ 70,594 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย เสียชีวิตสะสม 21,883 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 320,361,886 (+2,934,206) ราย เสียชีวิต 5,537,765 (+6,648) ราย รักษาหาย 263,931,016 (+1,079,688) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เตือนโอมิครอนอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว/ เบรคตั้งโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เหตุคนไม่ฉีดวัคซีนยังอันตราย **ออสเตรเลีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 147,000 คน เป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด นับตั้งแต่พบการแพร่ระบาด **เกาหลีใต้** นำเข้ายาแพ็คเกจโควิดรับมือเชื้อโอมิครอน เริ่มใช้ 14 ม.ค. พร้อมอนุมัติใช้วัคซีนของโนวาแวกซ์ เป็นวัคซีนที่ 5/ ติดเชื้อโควิดกว่า 100 คน หลังเข้าชมนิทรรศการเทคโนโลยีในสหรัฐฯ **แคนาดา** นายกฯ เผยเด็กฉีดวัคซีนไม่มากพอหวั่นความเสี่ยงระบบ สธ./ ปชช.แห่งองฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก หลังโดนขู่เก็บภาษี **ฟิลิปปินส์** ออกประกาศห้ามปชช.ที่ไม่ฉีดวัคซีนใช้บริการขนส่งสาธารณะในกรุงมะนิลา **อินเดีย** พบติดเชื้อรายใหม่เกือบ 250,000 ราย กรุงนิวเดลีสั่งให้เอกชนทุกแห่ง WFH หลังผู้ติดเชื้อโควิดพุ่ง **สหรัฐฯ** นักวิจัยพบสารในกัญชาช่วยป้องกันโควิดได้/ รร.หลายแห่งกลับไปจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลังเผชิญปัญหาการคัดกรองโควิด 19/ ชายหายจากโควิด 19 พบอวัยวะเพศหดตัวกว่า 1.5 นิ้ว **จีน** พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในเมืองต้าเหลียน หวั่นส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสะกด **ญี่ปุ่น** รัฐบาลจะใช้มาตรการรณรงค์ให้ปชช.ปรับตัวอยู่กับโควิด19 ควบคุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ **อังกฤษ** ผลวิจัยพบเชื้อโควิดอ่อนฤทธิ์ลง 90% เมื่ออยู่ในอากาศ 20 นาที/ ลดวันกักตัวเหลือ 5 วัน หากตรวจรอบถัดมาเป็นลบ **แอสตรา** เผยผลศึกษาวัคซีน Vaxzevria เข็มกระตุ้น ก่อแอนติบอดีสูง สู้โอมิครอน-เชื้อกลายพันธุ์อื่นได้/ เผยผลทดลองวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 สู้โอมิครอนได้ **ไฟเซอร์** เผยวัคซีนต้านโอมิครอนพร้อมใช้ มี.ค.65

ประเด็นสำคัญ

- 1. จ้างเด็กเอ็นฯ ติดเชื้อเสี่ยง Long Covid**
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ช่อง 7, thaiPBS
 - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีจ้างเด็กเอ็นฯ หวังเอาประกันโควิดว่าลูกค้าอาจต้องการติดโควิด 19 เพื่อเบิกประกันเจอ-จ่าย-จบ ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเสียที่นำร่างกายเข้าไปเสี่ยงได้รับเชื้อ เพราะการติดเชื้อมีอาการรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่อาการทั่วไป ทางระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก แต่ในคนที่อาการรุนแรงมากอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย รุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว นอกจากนี้ ในบางคนที่หายดี ไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว อาจมีอาการหลงเหลืออยู่เรียกว่า ภาวะลองโควิด (Long COVID) หรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด 19 ระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วง 1-3 เดือนแรก ส่วนผู้ป่วยกลุ่มป่วยรุนแรงอาจส่งผลกระทบต่อเนื้องยาวนาน 3-6 เดือนกว่าจะกลับมาเป็นปกติ
- 2. เทรนด์ TikTok อวดผลโควิด หลังปาร์ตี้ปีใหม่**
สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ ผจก.
 - วัยรุ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโพสต์โชว์ผลตรวจโควิดเป็นบวกหลังปาร์ตี้ปีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งมีคนร่วมทำคลิปลักษณะนี้ตามกันออกมาจนเป็นเทรนด์ฮิตใหม่ มีผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เข้าท่า แสดงให้เห็นถึงความคึกคะนอง ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการส่งต่อเชื้อเพิ่มมากขึ้น
- 3. สถานการณ์ผู้ติดเชื้อใน กทม.-ตจว.**
สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, สวท., ช่อง 3,5,7, thestandard, mcot, TNN, NBT, thejournalistclub, infoquest, acnews, thebangkokinsight, workpointtoday)
 - นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สพค. กล่าวว่าสถานการณ์การติดเชื้อในกทม. ย่อมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมดา ตามสถานการณ์โรค และคนที่อาศัยอยู่บริเวณชานเมืองมารับการรักษาในกทม. โดยวันนี้ (13 ม.ค.) กทม. พบผู้ป่วยรวม 939 คน เสียชีวิต 3 คน รักษาหายแล้วกว่า 300 คน และพบบุคลากรการแพทย์ 47 ราย ทั้ง รพ.รัฐ-เอกชน ทั้งนี้ ในกทม.ส่วนใหญ่มาจากการติดเชื้อในชุมชน และร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่ขออนุญาตปรับปรุงร้าน และพบมากขึ้นในหอพักนักศึกษา แพลตฟอร์มตรวจ พบผู้ป่วยติดเชื้อกระจายตัวในทุกอายุและทุกพื้นที่
สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, INN, บ้านเมือง,

thebangkokinsight, topnews)

- กทม. พบบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้าติดเชื้อโควิด 47 ราย ยืนยันยังไม่ถึงขั้นปิดแผนก ไม่กระทบบริการประชาชน/
นนทบุรี พบคลัสเตอร์กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวชนประเภทตะกร้อและวอลเลย์บอล 27 ราย เสียสูง 30 ราย/ **สกลนคร** คลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่ บ้านโพนบก อ.โพนนาแก้ว ติดเชื้อ 75 ราย และยังพบต่อเนื่อง คาดติดทั้งหมดบ้าน นายอำเภอสั่งปิดห้ามเข้า-ออก/
นครราชสีมา ค้นหากลุ่มเสี่ยง 51 ราย ผู้ป่วยสะสม 13 ราย ใน 4 ครอบครัวเครือญาติ สั่งปิดหมู่บ้านหนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จำนวน 14 วัน ตั้งแต่ 12-25 ม.ค. และตรวจ ATK กลุ่มเสี่ยงทุกราย/
นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อโอมิครอน 2 รายแรก/
ปราจีนบุรี พบโอมิครอนรายแรกกลับจากเที่ยวเคาต์ดาวน์ที่ชลบุรี/
น่าน พบผู้ป่วยโควิดกว่า 100 ราย ตั้ง รพ.สนามแล้ว/
เชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่อายุ 15-35 ปี และโยกคลัสเตอร์ร้านเหล้า

4. วัคซีนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)

- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สปคม. กล่าวว่า การติดเชื้อในเด็กของ กทม. ไม่จำกัดอายุและเด็กยังไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงมาก สำหรับวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5-12 ปี สธ. กำลังดำเนินการ คาดว่าจะเข้ามาเร็วๆ นี้ ส่วนซิโนฟาร์ม จะมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, กท.ธุรกิจ)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำยังไม่แนะนำประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ ด้านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อน สำหรับประชาชนทั่วไปเร่งรับเข็ม 3 ฉีดให้ครอบคลุม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, thaipbs

- นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวถึงกรณีฉลากวัคซีน AZ ล็อต ACA5485 ทุก Serial Number (SN) ที่นำมาฉีดให้กับประชาชนกว่า 8 พันโดส ระหว่างวันที่ 10-13 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ KICE จ.ขอนแก่น ระบุว่าพบความผิดปกติของวัคซีนว่า 2021/01 หรือ 1 ม.ค. 2564 ทำให้ประชาชนกังวลใจ ระบุเป็นการพิมพ์สติ๊กเกอร์ผิด ขอให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมั่นใจว่าไม่หมดอายุ อ้างอิงได้จากสลากยาข้างขวดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, ประชาไท, INN, newtv

- นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวถึง กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ชี้แจงข้อมูลของปชช. ที่ฉีดวัคซีนไม่ได้รั้วและข้อมูลไม่ถือเป็นความลับ เมื่อกรอกหมายเลข 13 หลักในระบบพร้อม จะพบข้อมูลนี้ แนะนำให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนให้ปรับเปลี่ยนวิธีการปกปิดข้อมูลของประชาชน การใส่เลขบัตรประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง น่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ซึ่งได้รับการรับรองใน รธน. ปี 60 มาตรา 32 ว่าด้วยบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวอิศรา, ผจก., TNN, sonthitalk

- นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตรศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไทรอยด์ ด้านม โปสตีให้ข้อมูลการวิจัยภูมิคุ้มกันโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาและโอมิครอนของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช สรุปการฉีดวัคซีนเข็ม 3 กระตุ้นด้วยสูตรไขว้ภูมิขึ้นดี และไม่แนะนำ AZ 3 เข็ม ภูมิต่ำสุด

5. ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, INN, nationtv

- ญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ. GPO เผย โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย จำหน่ายในราคา 35 บาท/ชุด จำนวน 3 ล้านชุด ผ่านร้านขายยา GPO ทั้ง 8 สาขา ตั้งแต่ 14 ม.ค. 65 และทางเว็บไซต์ www.gpoplanet.com เริ่ม 17 ม.ค. 65 และเร่งจัดซื้อเพิ่มอีก 3.5 ล้านชุด บริษัทจะเริ่มส่งมอบในสัปดาห์หน้า สัปดาห์ละ 1 ล้านชุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, topnews, amarintv, nationtv, TNN

- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา เผยผลทดสอบ ATK 11 ยี่ห้อที่จำหน่ายในไทย พบว่า 1) ชุดตรวจ 9 ใน 11 ยี่ห้อที่นำมาทดสอบสามารถตรวจวัดโอมิครอนได้ กรณีที่มีปริมาณไวรัสเพียงพอ ทุกยี่ห้อที่ได้ผลบวกน่าจะตรวจวัดได้ทั้งหมด 2) ระดับความไวของการตรวจวัด พบว่ามีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ การทดสอบไม่ได้ทำอย่างเป็นทางการ แต่ทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ATK ที่หาได้ในท้องตลาดมีคุณภาพไม่แตกต่างกันมาก ใช้ตรวจวัดโอมิครอนได้ไม่แตกต่างกัน และเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้เทคโนโลยี ไม่มีเจตนาโฆษณาให้กับบริษัทใด

6. ตรวจสอบคุณภาพอาหารระบบ HI

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 7, pptv

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีผู้ใช้วิตเตอร์รายหนึ่งแชร์ภาพข้าวกล่องที่เป็นอาหารของเพื่อนที่ติดเชื้อโควิด 19 และรักษาตัวที่บ้าน HI ซึ่งมีปริมาณน้อย และตั้งคำถามถึงงบประมาณการจัดซื้ออาหารของผู้ป่วย ว่าได้รับข้อร้องเรียนแล้ว และจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ รพ.กล้วยน้ำไท ซึ่งจัดส่งอาหารไปให้ผู้ป่วยไม่สมกับค่าอาหารที่ สปสช.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จัดสรรเป็นรายหัว 1 พันบาท/คน/วัน แยกเป็นค่าอาหาร 400 บาท สำหรับ 3 มื้อส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้าน</p> <p>7. ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100</p> <p>- กรมการแพทย์ชี้แจงกรณีแชร์ข้อมูล โทรสายด่วน 1668 เมื่อแจ้งแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท เป็นข้อมูลเท็จ กรมการแพทย์ไม่มีการเรียกเงินจาก ปชช.ทุกกรณี ทั้งนี้ สายด่วน 1668 เป็นบริการช่วยเหลือและติดตามอาการผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการรักษาใน รพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, mcot</p> <p>- กระทรวงดีอีเอสเตือนข่าวปลอมการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยผ่านช่องทางไลน์ @check-sith เพียงแค่พิมพ์เลขบัตรรพช.13 หลัก และวันเดือนปีเกิด ทาง สปสช. ระบุไม่เคยทำการสื่อสารดังกล่าว เป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการร้องับการใช้งาน Line @check-sith พร้อมเตรียมแจ้งความดำเนินคดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN, nationtv</p> <p>- อัย.ชี้แจงกาแพผสมสารสกัดจากธรรมชาติ สามารถต้านโรคโควิด 19 ได้ ไม่เป็นความจริง จัดเป็นการโฆษณาสรรพคุณคุณประโยชน์ คุณภาพอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายเป็นการโฆษณาอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยการสวมหน้ากากอนามัย อาจขัดขวางพัฒนาการทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์ในเด็กเล็ก เป็นข้อมูลจริง เนื่องจากระบบหายใจในเด็กยังไม่ได้พัฒนาการเต็มที่หรือตีมาก การใส่หน้ากากอนามัยจะทำให้เกิดการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ปริมาณออกซิเจนปกติได้รับน้อยลง ผลในระยะยาวจะทำให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ จึงควรให้สวมหน้ากากอนามัยเท่าที่จำเป็น</p> <p>- ข้อมูลเท็จ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดโอมิครอนไม่ได้ และรพ.ไม่รองรับ</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, mcot, changmainews, nationtv, thebangkokinsight, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนา ยิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยการแพร่ระบาดของโอมิครอน ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องรักษาแบบผู้ป่วยใน แต่ให้แยกกักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการได้ กลุ่มผู้สูงอายุติดเชื้อมีอายุไม่เกิน 75 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ สามารถกักตัวที่บ้านได้ โดยขอให้ยึด 10 แนวทางปฏิบัติ Home Isolation</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ช่อง 7, mcot</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ดำเนินการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ สำหรับบริการโรคติดเชื้อโควิด 19 เพื่อเป็นค่าชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ลงนามอนุมัติโอนในเดือน ต.ค.-พ.ย.64 กว่า 2.1 หมื่นล้านบาท และได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ให้เข้าสู่ระบบการรักษา ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลข้างเคียงจากวัคซีนจ่ายแล้ว 1,011 ล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, ผจก.)</p> <p>- นิต้าโพล เผยผลสำรวจความเชื่อมั่น ปชช. ต่อระบบ สธ.ไทยในการรับมือโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ พบว่า 40.03% ค่อนข้างพึงพอใจ เพราะรัฐบาลจัดสรรวัคซีนฯ ให้แก่ปชช.อย่างทั่วถึง ไม่ค่อยเชื่อมั่น 36.76% เพราะมาตรการป้องกันและมาตรการเปิดรับ นทท.เข้าประเทศไม่เข้มงวด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สธ.วุฒิสภา เผยหลายประเทศหาวิธีจัดการคนไม่ยอมฉีดวัคซีน เช่น แคนาดา เตรียมเก็บภาษีสุขภาพเฉพาะคนไม่ยอมฉีดวัคซีน โดยไม่มีเหตุผลสมควร สำหรับประเทศไทย ยังใช้วิธีทำความเข้าใจและขอรื้อให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มาช่วยกันฉีดวัคซีน ยังไม่ได้มีมาตรการเข้มข้นเช่นเดียวกับประเทศอื่น</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เปิดอาคาร รพ.จักษุบ้านแพ้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., thailandplus, thaigov, 77kaoded, acnews)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดพ.จักษุบ้านแพ้ว “Chance for sight ร่วมสร้างโอกาสในการมองเห็น” จ.สมุทรสาคร รพ.ตาแห่งแรกของประเทศที่ประชาชนร่วมกันสร้าง ดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อนทางตา พร้อมเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางจักษุ และศูนย์รับส่งต่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในเขตบริการสุขภาพที่ 5</p>	
<p>เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินรับมือฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, bluechipthai, js100, thailandplus, mcoot)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องจากฝุ่น PM2.5 สูงสุดในช่วงเดือน ธ.ค.-มี.ค.ของทุกปี อัตราป่วยสะสมสูงสุดในภาคเหนือ และภาคกลาง โดยเฉพาะ กทม. และปริมณฑล ข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและรายงานการติดตามประจำวัน ที่ 13 ม.ค.65 พบว่า ผลการตรวจวัด PM2.5 ภาพรวมประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น กทม. และ จ.ตาก ที่มีแนวโน้มพบค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน จึงขอเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง</p>	
<p>ผงดกลอรีนผสมน้ำอาบอันตรายต่อผิวหนัง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, มติชน, js100, thailandplus, thestandard, tnn)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนการใช้ผงดกลอรีนผสมน้ำอาบอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและเยื่อบุดวงตา จมูก หรือระบบทางเดินหายใจได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลผิวให้เหมาะสม ดังนี้ ทำความสะอาดผิวอย่างถูกวิธี ดื่มน้ำที่เพียงพอ ทาครีมบำรุงตามความจำเป็นเพื่อให้ผิวมีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม ลดปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะทำลายผิว เช่น หลีกเลี่ยงแสงแดดที่แรงและมลภาวะต่างๆ เป็นต้น หากมีความต้องการปรึกษาเรื่องผิวพรรณ ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนเรื่องการดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มน้ำเย็น หลังรับประทานอาหาร เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ http://thaicancernews.nci.go.th/v2/ หรือ www.nci.go.th หรือโทร. 02 2026800</p>	
<p>พิษศัลยกรรม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, baahball)</p> <p>- เนตไอดอล ชื่อตั้ง “ไอซ์” จมูกผิดรูป หลังทำศัลยกรรมจมูกจากสถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง จมูกเกิดการติดเชื้ออย่างหนัก ต้องถอดซิลิโคนออกทั้งหมด ต้องใส่ท่อเข้าไปตรงปลายจมูกทั้ง 2 รู เพื่อให้หายใจได้อย่างสะดวก นอกจากนี้บริเวณหน้าผากต้องผ่าตัดใส่ถุงน้ำเกลือเพื่อยึดเนื้อหน้าผากให้มีเนื้อ จากนั้นจะยกเนื้อหน้าผากทั้งหมดลงมาซ่อมแซมจมูก ซึ่งหลังทำเสร็จมีแผลเป็นรอยยาวแน่นอน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้มานานนับปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Kapook, postjung, เดลินิวส์)</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kirata Keawsombut ได้โพสต์แชร์ประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์คลินิกดัง โบหน้ามีตุ่มนูนแดงเท่าเหรียญ ใต้ตาเป็นรอยแดง จมูกบวมซ้ำ แก้มทั้ง 2 ข้างบวมแข็ง และไม่สามารถยิ้มได้อีก และสารเหลวลูกกลมกักกั้นเนื้อ ขยายวงกว้าง ต้องกินสเตียรอยด์เพื่อพองอาการ ใช้ชีวิตตลอด 2 ปีโดยสวมแมสก์ อยู่แต่ในห้อง กลายเป็นคนเก็บตัว ต้องกินยาโรคซึมเศร้า ฝมร่วงจนเริ่มบางและแห้ง ล่าสุดทางคลินิกส่งข้อความมาขู่บังคับให้ลบโพสต์</p>	
<p>แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, 77ข่าวเด่น, ประชาไท, แนวหน้า)</p> <p>- นายสุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ส่งหนังสือถึงนายกฯ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดทำฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติให้เป็นระบบเดียวกัน รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับยืนยันตัวตนเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนแรงงาน</p>	
<p>TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.</p> <p>- เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 4 MCC HALL เดอะมอลล์บางกะปิ กทม. ในเวทีการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศกทม.และปริมณฑล ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของการแข่งขันในปี โดยมีพล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวต้อนรับผู้บริหารจากกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เข้าแข่งขัน</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ PPTH36

- นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ไม่เห็นด้วยตำรวจจับกัญชาเพราะกฎหมายใหม่ไม่ระบุเป็นยาเสพติด ก่อนที่รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่ากัญชายังไม่สามารถปลูกได้เสรี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขปี 63 โดยนายศุภชัยได้ชี้แจงอีกครั้งว่า ต้องยึดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 64 ไม่มีชื่อ “กัญชา” เพราะมีผลบังคับใช้ใหม่ล่าสุด ส่วนเลขาธิการ ป.ป.ส. แฉลงว่ากฎหมายฯ ฉบับปี 64 ยังระบุไว้ว่าประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามกฎหมายเดิมยังมีผลจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่